

Số: 51 /BC-STTTT

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO **TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁO CHÍ THÁNG 4/2017**

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Tháng 4/2017 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và của đất nước, thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo chí nói riêng và của đông đảo dư luận xã hội nói chung. Các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn, Công thông tin điện tử đã chủ động, tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó đã chú trọng thông tin về các hoạt động của Đảng bộ và chính quyền các cấp; các sự kiện quan trọng của đất nước và thế giới cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong tháng, các cơ quan báo chí đã tập trung thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, các hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Quy định số 10-QĐ/TU ngày 11/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; tuyên truyền những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh quý I và mục tiêu, nhiệm vụ quý II năm 2017; kết quả Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 - 2022; các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và trật tự xã hội; công tác phòng chống thiên tai hạn hán; phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch cúm A H7N9; phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Tháng an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và công tác phân giới, cắm mốc trên đất liền.

Đặc biệt, báo chí đã dành nhiều thời lượng, mở chuyên trang tuyên truyền đậm nét về Kỷ niệm các ngày Lễ lớn như: Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4); Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (07/4); 147 năm ngày sinh của V.I. Lênin (22/4/1870- 22/4/2017); 42 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017).

Bên cạnh đó, vấn đề chống ùn tắc và tai nạn giao thông, các hoạt động chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học; công tác quản lý bảo vệ rừng, đơn thư khiếu nại, tố cáo... đã được các cơ quan báo chí thông tin đậm nét trên tinh thần xây dựng.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT ĐƯỢC BÁO CHÍ PHẢN ÁNH

1. Thời sự - chính trị

- Báo Đắk Lắk, Đài PT và TH tỉnh; Cổng thông tin điện tử đưa nhiều tin, bài như: *Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến góp ý dự thảo luật sửa đổi; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 10; Khai mạc Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh lần thứ XV khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên; Đợt phim Kỷ niệm ngành điện ảnh Việt Nam và ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...*

- Phản ánh việc triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên; Báo, Truyền hình đưa tin: *Bế giảng Lớp Cao cấp Lý luận Chính trị K16 (Đài PT và TH tỉnh); Huyện Krông Pắc bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở (Báo Đắk Lắk); Hội đồng giáo dục an ninh, quốc phòng tỉnh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 3 (Báo Đắk Lắk, Đài PT và TH tỉnh; Cổng thông tin điện tử); Huyện ủy Ea Kar quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy (Báo Đắk Lắk); Huyện M'Đrăk bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở (Báo Đắk Lắk)...*

- Nhằm góp phần nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn vùng nông thôn, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Thông tin về nội dung này, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 19/4 đưa tin: *Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới*. Bài báo phản ánh: Tỉnh ta tiếp tục huy động và tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như: giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch, trường học..., trong đó ưu tiên xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Riêng năm 2017, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 30 xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí, bình quân đạt 12,6 tiêu chí/xã...

Báo Đắk Lắk, Đài PT và TH tỉnh tiếp tục dành thời lượng thông tin, tuyên truyền, phản ánh về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh: *Huyện Krông Pắc phấn đấu đến năm 2020 có 12/15 xã đạt chuẩn NTM; TX. Buôn Hồ phát huy vai trò của công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới; Huyện Cư Kuin phát động Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Huy động khoảng 57 nghìn tỷ đồng xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; Huyện Ea Kar nỗ lực thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới; Phấn đấu đến năm 2018 các xã, TP. Buôn Ma Thuột đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới...*

- Kênh Truyền hình Công an nhân dân phản ánh: *Cảnh giác trước âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.* Theo đó, lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyền, các thế lực phản động FULRO lưu vong vẫn luôn tìm mọi âm mưu, thủ đoạn phá rối, gây bất ổn về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Đắk Lắk.

- Nhận định về công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; người chịu trách nhiệm và được giao quyền trong công tác cán bộ, ngày 11/4, báo Nhân dân có bài viết: *"Quyết làm cam chịu"*. Bài báo phản ánh: Việc huyện Krông Pắc tuyển dụng thừa hơn 600 giáo viên; bổ nhiệm thừa hơn 30 phó hiệu trưởng đã để lại bài học về công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; người chịu trách nhiệm và được giao quyền trong công tác cán bộ. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần quan tâm công tác kiểm tra, giám sát hơn nữa để ngăn ngừa những sai phạm tương tự, để không gây hậu quả khiến nhiều người phải gánh chịu, không làm giảm sút niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Một số chủ đề được các cơ quan báo chí tập trung phản ánh: *Phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn: Cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân* (Quân đội Nhân dân, ngày 23/4); *Gặp mặt các cựu tù yêu nước từng bị bắt tù đầy tại Nhà tù Buôn Ma Thuột* (báo Đắk Lắk)...

2. Kinh tế- xã hội

- Liên quan đến sai phạm trong việc hỗ trợ hạn hán tại Thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M'gar, Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin: *Đắk Lắk thu hồi tiền chi trả sai hỗ trợ hạn hán.* Chiều 04/4, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, chính quyền địa phương vừa thu hồi 73 triệu đồng tiền sai phạm hỗ trợ hạn hán tại thị trấn Ea Pôk. Cụ thể, UBND huyện Cư M'gar đã tổ chức kiểm điểm tập thể lãnh đạo thị trấn Ea Pôk, bãi nhiệm chức vụ Tổ trưởng tổ dân phố Quyết Thắng đối với ông Nguyễn Việt Thạnh do lập sai danh sách các hộ

dân được hỗ trợ hạn hán, tự ý lập và ký không danh sách nhận tiền hỗ trợ sai quy định.

Báo Đắk Lắk ngày 18/4, Đài PT và TH tỉnh ngày 22/4 đưa tin: *Nhiều doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản*. Theo số liệu của UBND tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có 67 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, trong đó, 46 giấy phép khai thác đá xây dựng, 19 giấy phép khai thác cát, 2 giấy phép khai thác đất sét. Vừa qua, các cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện nhiều hành vi vi phạm Luật Tài nguyên - Môi trường của một số doanh nghiệp. Qua đó, đã thu hồi giấy phép khai thác cát, đá xây dựng của 04 công ty.

Báo chí địa phương và Trung ương đồng loạt đăng tải thông tin về đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5. Các báo phản ánh: ngày 13/4, Cục CSGT ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm TTATGT-TTXH dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 đến các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục, CSGT Công an địa phương thực hiện cao điểm tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm cho nhân dân đi lại an toàn trong dịp nghỉ lễ. Kế hoạch được thực hiện từ ngày 16/4 đến hết ngày 15/5/2017.

Đài PT và TH tỉnh đăng phát nội dung: *Hơn 47% vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến quốc lộ*. Nội dung bài viết phản ánh: từ ngày 16/3-15/4, trên địa bàn tỉnh xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông làm chết 24 người, bị thương 41 người, tăng 26 vụ, 9 người chết và 11 người bị thương so với tháng trước, trong đó tuyến quốc lộ xảy ra 25 vụ, chiếm hơn 47%.

Liên quan đến lĩnh vực y tế, Báo Đắk Lắk, Đài PT và TH tỉnh đưa tin, bài phản ánh: *Tiếp tục ghi nhận bệnh nhân mắc liên cầu lợn; Sở Y tế tập huấn công tác tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh cúm A H7N9; Khó khăn trong điều trị lao đa kháng thuốc; Đẩy mạnh tuyên truyền để giảm tình trạng tử vong do uốn ván sơ sinh; Cách phòng ngừa bệnh lao ở trẻ em; Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng: Ứng dụng kỹ thuật mới trong điều trị các bệnh mãn tính...*

Báo điện tử VTV.vn ngày 12/4 đăng phát phóng sự: *Ô nhiễm môi trường từ các lò đốt than tại Đắk Lắk*. Nội dung phản ánh: Tại Đắk Lắk thời gian qua, bất chấp sự kiểm tra, xử phạt của chính quyền và các ngành chức năng, các chủ lò than vẫn ngang nhiên đốt than ngay giữa khu dân cư, làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đảo lộn cuộc sống người dân. Các bài viết liên quan: *Người dân Đắk Lắk 'kêu trời' vì lò than gây ô nhiễm; Vụ người dân Đắk Lắk 'kêu trời' vì lò than gây ô nhiễm: Đã xử phạt ba lần ! ...*

Chuyên mục xã hội của Báo Đắk Lắk ngày 17/4 đưa tin: *Người dân xã Yang Tao cần nguồn nước sạch*. Tác giả phản ánh: Vì không đào được giếng nên gần 400

hộ dân ở 3 buôn: Dong Yang, Năm Pă, Dong Guôl - xã Yang Tao, huyện Lăk luôn phải dùng nước ở các con suối trong vùng làm nguồn nước phục vụ sinh hoạt. Tình trạng lấy nước suối làm nước sinh hoạt ở 3 buôn nói trên đã diễn ra từ nhiều năm nay và cũng trở thành quen thuộc với người dân nơi đây. Người dân ở đây đều có chung lo lắng vì chẳng biết nguồn nước đó có sạch hay không. Trước tình trạng này, UBND xã Yang Tao đã làm tờ trình gửi UBND huyện xin xây dựng công trình nước sạch tập trung nhằm cung cấp nước sinh hoạt cho một số buôn đang sử dụng nguồn nước không bảo đảm. Đề nghị này đã được UBND huyện phê duyệt nhưng vẫn đang chờ kinh phí để thực hiện.

- Về công tác quản lý rừng, ngày 11/4, báo Đại đoàn kết có bài: *Đắk Lắk vẫn nóng nản phá rừng*. Tác giả phản ánh: Thủ tướng Chính phủ đã ra lệnh đóng cửa rừng tự nhiên, thực hiện các giải pháp cấp bách bảo vệ rừng. Các địa phương đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ, nhưng rừng tại Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng vẫn bị chặt hạ. Theo số liệu của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, chỉ tính trong quý I năm 2017, các cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản 293 vụ vi phạm, đã xử lý 227 vụ, tịch thu 116 phương tiện các loại và 223 mét khối gỗ.

- Các báo: Tin tức, Quân đội nhân dân có bài viết: *Đình điểm mùa khô hanh, Tây Nguyên tập trung phòng chống cháy rừng*. Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện các tỉnh Tây Nguyên (trong đó có Đắk Lắk) đã tập trung mọi phương tiện, dụng cụ, nhân lực để phòng chống cháy rừng trong những tháng đình điểm của mùa khô. Các lực lượng chức năng như kiểm lâm, cảnh sát phòng cháy chữa cháy trên địa bàn cũng đã tổ chức tập huấn, diễn tập để khi sự cố cháy rừng xảy ra thực hiện chống cháy rừng có hiệu quả.

Về công tác nội chính, Báo Sài gòn giải phóng có bài viết: *Một vụ án có dấu hiệu oan sai*. Tác giả phản ánh: Liên quan đến vụ án ông Dương Văn Thực (trú tại thôn 10, xã Cư Prao, huyện M'Đrăk) và con trai là Dương Xuân Thi bị Tòa án nhân dân huyện M'Đrăk xét xử. Theo Báo phản ánh, sau khi TAND huyện M'Đrăk có bản án, các bị cáo đã làm đơn kháng cáo, kêu oan. Nhiều luật sư cho rằng, cơ quan tố tụng và xét xử đã buộc tội cha con ông Thực sai quy định của pháp luật.

Ngày 27/4, báo Tiền phong đưa tin: *Đắk Lắk: Đẩy nhanh tiến độ điều tra về đấu thầu thuốc*. Bài báo phản ánh: Lãnh đạo Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh đã thống nhất ra văn bản liên ngành gửi Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đề nghị Thường trực chỉ đạo, can thiệp, để Bộ Y tế nhanh chóng hợp tác trong việc thẩm định giá thuốc theo trung cầu. Khi có kết quả giám định, căn cứ mức độ thiệt hại, liên ngành sẽ quyết định việc xử lý, khởi tố.

- Báo Pháp luật Việt Nam ngày 24/4 có bài viết với nhan đề *Lừa đảo xin việc, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng vẫn nhởn nhơ?*. Tác giả phản ánh: Lợi dụng danh nghĩa là người nhà của một cán bộ công an ở Đắk Lắk, Ngô Thị Thanh Hương sinh sống tại thôn 8, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột đã lừa được hàng trăm thanh niên ở nhiều địa bàn trong tỉnh có nhu cầu cần việc làm và chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Dư luận đang rất bức xúc vì sau gần 6 tháng, tính từ ngày có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho đến nay, nghi can vẫn ung dung, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

- Báo Thanh tra ngày 18/4 có bài viết: *Thanh tra "nóng" hoạt động bến xe TP Buôn Ma Thuột*. Bài báo cho biết: Xe khách không đủ điều kiện vận chuyển khách vẫn được vào bến khai thác; Bến xe không tổ chức bán vé, không bố trí nhà chờ cho khách... Đó là những gì đang diễn ra tại bến xe TP. Buôn Ma Thuột. Được biết trước đây, bến xe này từng bị Thanh tra giao thông phát hiện và xử phạt với lỗi vi phạm trên. Sắp tới cơ quan chức năng sẽ cho thanh tra "nóng" những vi phạm mà phóng viên cung cấp để xử lý nghiêm theo quy định.

Về an ninh - trật tự, an toàn giao thông và công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh trong tháng qua được các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục đưa tin, phản ánh góp phần phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Góp phần vào công tác tuyên truyền về chủ đề này, phòng PX15 – Công an tỉnh đã đăng phát nhiều tin, bài, phóng sự phản ánh trên báo Đắk Lắk và phát sóng trên Đài PT và TH tỉnh, báo Công an Đà Nẵng, kênh ANTV của Bộ Công an, VTV, HTV..., tiêu biểu như: *Ô nhiễm rác thải ở thị trấn Phước An - huyện Krông Pắc - vì sao chưa được xử lý?*; *Tình trạng nước giếng của dân ở buôn Jù ngày càng nặng hơn*; *Cảnh báo nạn phá rừng ở xã Cư M'lan*; *Cảnh báo tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng ma túy đá trong các hộp đêm*; *Cảnh sát cơ động về thôn, buôn giúp dân nghèo*; *Cảnh báo tình trạng trẻ em ở huyện Krông Bông bỏ học đi làm thuê xa*; *Thủ tướng Chính phủ quyết liệt với mục tiêu bảo vệ rừng, môi trường Tây Nguyên*; *Gần 100 hộ dân kêu cứu do các lò đốt than gây ô nhiễm*; *Cảnh báo nạn khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Ea Kar*; *Hàng chục lò than trái phép gây ô nhiễm gần khu dân cư ở xã Ea K'ly - huyện Krông Pắc*.... Ngoài ra, Phòng PX15 – Công an tỉnh cũng đã tích cực đưa tin kịp thời các tin, bài phản ánh về tình hình xâm hại môi trường, tài nguyên rừng, khoáng sản, nước, tình hình trật tự ATGT, phạm pháp hình sự, ma túy, kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội của các phòng nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát, Công an các huyện, thị xã, thành phố, CA các xã; biểu dương một số gương quần chúng tích cực truy bắt tội phạm; hoạt động tình nghĩa của một số đơn vị CA trong tỉnh cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tại một số thôn, buôn vùng sâu, vùng xa.

Một số bài viết khác được dư luận xã hội quan tâm: *Đắk Lắk: "Giành" via hè, lực lượng chức năng bị chống đối* (Người Lao động, VOV ngày 10/4); *05 đối tượng bị tạm giữ vì tát phó chủ tịch phường đi đẹp via hè* (Dân Việt, Vietnamnet, Thanh tra); *Câu chuyện dân số ở xã Đắk Phơi, huyện Lắk* (Đài PH và TH tỉnh, ngày 22/4); *Công trình cấp nước tiền tỷ xây rồi... bỏ hoang* (Báo Đắk Lắk, ngày 21/4); *Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp cần có giải pháp xử lý triệt để* (Báo Đắk Lắk, ngày 17/4); *Đắk Lắk đề nghị phê duyệt bổ sung 3 huyện vào danh sách huyện nghèo của cả nước* (Báo Đắk Lắk, Đài PT và TH tỉnh); *Thúc đẩy dòng vốn tín dụng tái canh cà phê* (Nông nghiệp Việt Nam 12/4); *Bé hơn 01 tháng tuổi tử vong, gia đình tố bệnh viện* (Người Lao động 11/4, Dân trí ngày 12/4); *20 camera theo dõi lâm tặc, gần một năm phát hiện... 6 vụ* (Tuổi trẻ ngày 14/4)...

3. Văn hóa, giáo dục:

Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng ngày 06/4 (nhằm ngày 10/3 năm Đinh Dậu - 2017), tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đình Lạc Giao -TP. Buôn Ma Thuột. Các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Cổng thông tin điện tử có nhiều bài viết đăng, phát phản ánh. Các báo cho biết: Việc tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm nhằm bồi đắp lý tưởng, truyền thống yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với công lao to lớn và hiên hách của ông cha ta. Qua đó giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Chuyên mục Du lịch – Văn hoá của Báo Đắk Lắk đăng tải bài viết *Du lịch cộng đồng và vai trò kiến tạo của Nhà nước* với 03 kỳ báo. Nội dung các kỳ báo phản ánh: Cộng đồng tham gia với doanh nghiệp làm du lịch đang là xu thế hiện nay. Tuy nhiên, nếu không có vai trò kiến tạo của Nhà nước thì loại hình du lịch trên khó đạt được hiệu quả như mong đợi.

Ngày 16/4, báo Đắk Lắk đưa tin: *Cuộc hội ngộ những sắc màu văn hóa*. Bài báo cho biết: Trong hai ngày 11-12/4, UBND huyện Krông Ana đã tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số lần thứ IV, năm 2017. Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Êđê, M'ông, Kơ Ho, Murrong, Gia Rai...đang sinh sống tại các xã Dur Kmăl, Băng Adrênh, Dray Sáp, Ea Bông, Ea Na và thị trấn Buôn Tráp. Việc tổ chức Ngày hội văn hoá các dân tộc thiểu số sẽ góp phần gìn giữ nét đẹp văn hoá của cộng đồng các dân tộc nơi đây, nhưng quan trọng hơn là góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam 21/4, Báo Đắk Lắk, Đài PT và TH tỉnh; Công thông tin điện tử đưa nhiều tin, bài phản ánh: *Thư viện tỉnh nỗ lực đưa sách đến bạn đọc; Thêm cơ hội cho độc giả tiếp cận sách; Ngày Hội sách và văn hóa đọc năm 2017 tại TX. Buôn Hồ; Khai mạc ngày hội sách, văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2017 ...*

Về giáo dục: Nhiều cơ quan báo, đài tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi THPT; công tác chuẩn bị tuyển sinh tại các trường ĐH, CĐ; Giải đáp các băn khoăn thắc mắc về thi tuyển, hướng dẫn, tư vấn các cơ sở giáo dục về dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; kỹ thuật biên soạn ma trận đề và câu hỏi trắc nghiệm khách quan; tổ chức nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ II và cả năm học bảo đảm khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực học thực chất của học sinh... Điều này giúp cho thí sinh và phụ huynh có được cách nhìn tương đối toàn diện về kỳ thi, phương án tuyển sinh, từ đó có những lựa chọn phù hợp với sở thích và năng lực của từng thí sinh, tiêu biểu là các bài viết: *6 điểm thí sinh tự do chưa đỗ tốt nghiệp cần lưu ý tại kỳ thi THPT quốc gia năm nay (TTXVN, VTV, VOV...); Kết thúc đăng ký thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017: Nhiều tín hiệu tích cực (Báo Đắk Lắk ngày 22/4); Đẩy mạnh tư vấn để học sinh chọn nghề đúng hướng (Báo Đắk Lắk ngày 23/4); Không để thí sinh phải bỏ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2017 (Báo Đắk Lắk ngày 25/4); ...*

Chuyên mục Giáo dục của báo Nhân dân ngày 30/4 đưa tin: *Đắk Lắk tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh vùng DTTS*. Thông tin phản ánh: UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”. Theo đó đến năm 2020, có ít nhất 35% số trẻ em người DTTS trong độ tuổi nhà trẻ và 90% số trẻ em người DTTS trong độ tuổi mẫu giáo, trong đó toàn bộ trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được tập trung tăng cường tiếng Việt phù hợp theo độ tuổi. Đến năm 2025, có ít nhất 50% số trẻ em người DTTS trong độ tuổi nhà trẻ và 95% số trẻ em người DTTS trong độ tuổi mẫu giáo, trong đó toàn bộ trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được tập trung tăng cường tiếng Việt phù hợp theo độ tuổi. Để đạt được kế hoạch trên, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo tỉnh phối hợp với các cấp, ngành liên quan đẩy mạnh truyền thông; tăng cường học liệu, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, xây dựng môi trường tiếng Việt trong các cơ sở giáo dục; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên...

- Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề; Báo Đắk Lắk, Đài PT và TH tỉnh đưa tin, bài phản ánh: *TP. Buôn Ma Thuột siết chặt tình trạng dạy thêm*

trái quy định; 5 sinh viên Đại học Tây Nguyên đoạt giải trong kỳ thi Olympic toán sinh viên toàn quốc; Công nhận 205 giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh; Các trường THPT trên địa bàn tỉnh chủ động ôn tập môn Giáo dục công dân; Đẩy mạnh tư vấn để học sinh chọn nghề đúng hướng; Những cô giáo “giỏi việc trường, đảm việc nhà” ...

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ:

1. Báo Đắk Lắk, Đài PT và TH tỉnh tháng qua đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền theo đúng định hướng của Trung ương cũng như của địa phương. Các tác phẩm báo chí đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng chính trị của Đảng. Ngoài nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các đơn vị đã có nhiều bài viết phản ánh những vấn đề tồn tại, hạn chế đang xảy ra trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện công tác phân biện và định hướng dư luận, qua đó giúp các ban, ngành liên quan của tỉnh nắm bắt để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

2. Các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã chủ động tích cực tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của địa phương nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn suy giảm, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ. Các thông tin liên quan đến kinh tế, xã hội được các cơ quan báo chí Trung ương phản ánh thường xuyên, góp phần thông tin, quảng bá về hình ảnh Đắk Lắk đến với trong và ngoài nước. Các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú, ngoài việc phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh, các phóng viên đã chủ động bám sát cơ sở, tích cực viết tin, bài phản ánh về những vấn đề mới nảy sinh, giúp cho cấp ủy, chính quyền các địa phương nắm bắt kịp thời tình hình cơ sở, từ đó có sự chỉ đạo phù hợp. Phóng viên các cơ quan báo chí đã tích cực thông tin về những vấn đề thời sự - chính trị của tỉnh Đắk Lắk, các gương điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất giỏi, tin tức thị trường cà phê; bảo tồn các giá trị văn hóa Tây Nguyên, tin tức địa phương...

IV. ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 5/2017:

Tháng 5/2017 các cơ quan báo chí cần lưu ý tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền và cổ động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư

tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm 2017.

2. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2017) gắn với Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017).

3. Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 21/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

4. Tuyên truyền Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 09/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 31-HD/TG, ngày 21/03/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

5. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 20/6/2013 “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đối với cán bộ, đảng viên”; Quyết định số 534-QĐ/TU, ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 10-QĐ/TU, ngày 11/8/2015 “Về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

6. Tuyên truyền Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 23/3/2017 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”.

7. Tiếp tục tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và trật tự xã hội; phòng chống dịch bệnh cho người và vật nuôi, cây trồng, đặc biệt là dịch cúm gia cầm H5N1; Sốt xuất huyết có nguy cơ gia tăng; các biện pháp ứng phó với tình hình khô hạn trên địa bàn tỉnh.

8. Tuyên truyền hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh thực phẩm từ ngày 15/4/2017 - 15/5/2017.

9. Tiếp tục tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biên, đảo và công tác phân giới, cắm mốc trên đất liền.

10. Phản ánh kết quả năm học 2016-2017 và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng và THCN, đẩy mạnh tuyên truyền công tác tư vấn, tuyển sinh đại học, cao đẳng và THCN để tạo điều kiện cho phụ huynh và học sinh tiếp cận trước khi bước vào mùa thi mới.

Nguyễn Ngọc Tý
Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đ/c Nguyễn Tuấn Hà – PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Hội Nhà báo tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT và TH tỉnh;
- Công TTĐT;
- Đài TT-TH các huyện, TX, TP;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP, TTBCXB.

} (để b/c)

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Tý